

ĐÔNG HẢI

Đón xuân cùng nước sạch

Mặc dù nằm khá xa trung tâm huyện, đời sống còn nhiều khó khăn song người dân Đông Hải (Tiền Hải) đã sớm tiếp cận nước sạch trong sinh hoạt. Đây là một trong những yếu tố để mùa xuân này bà con đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Mặc những ngày mùa đông giá buốt, bà Trần Thị Tuyết, 70 tuổi, thôn Tân Hải vẫn ung dung trong mọi sinh hoạt. Bởi nhà bà lúc nào cũng có nước sạch ấm nóng chảy bằng năng lượng mặt trời. Từ ăn uống, vệ sinh đến cả giặt giũ cũng dùng nước nóng. Bà Tuyết chia sẻ: Các con đều đã ra ở riêng, sống một mình, nhu cầu chẳng đáng là bao song khi địa phương có chủ trương đưa nước sạch đến với người dân thì hưởng ứng ngay. Có nước máy, con cái đầu tư cho dàn năng lượng mặt trời, tiện đủ đường. Mùa ba ngày thì tôi vẫn có nước ấm để dùng. Tết nhất chẳng có gì phải lo cả.

Năm 2016, khi nhà máy nước Đông Trung kéo lắp

đường ống đến Đông Hải, chính quyền địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ thôn đã vào cuộc tích cực, cùng với phía nhà máy tuyến truyền, vận động nhân dân hưởng ứng. Những ngày đầu, nhiều người dân cũng còn băn khoăn bởi chi phí đối ứng không nhỏ, nguồn nước mưa, nước giếng khá phong phú. Nhưng rồi người nọ động viên người kia, họ dần dần nhận ra những tiện ích của dòng nước sạch cộng với cơ chế thay đổi linh hoạt của nhà máy nước, tỷ lệ hộ dân kéo lắp nước máy tăng lên từng ngày. Đến hết năm 2017, địa phương có hơn 900 hộ dân thì đã có 97% số hộ sử dụng nước máy. Ông Nguyễn Đức Biển, Bí thư Chi bộ thôn Thành Long

cho biết: Lúc đầu nhà máy quy định phải dùng tối thiểu 4m³ nước, bà con khá e dè bởi mùa mưa nguồn nước khá phong phú. Nhưng sau quy định này đã thay đổi. Bây giờ nước cũng như điện vậy, dùng nhiều trả nhiều, dùng ít trả ít. Gia đình chính sách, hộ nghèo, cơ quan, đoàn thể còn được giảm chi phí đối ứng từ 20 - 40%. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ kéo lắp nước sinh hoạt nông thôn ở địa phương tăng cao. Cảm nhận về chất lượng nước, ông Biển nói thêm: Cuối năm 2016 nước hơi mặn. Sau khi người dân có ý kiến, phía nhà máy đã điều chỉnh kịp thời. Giờ nước khá ổn định, trong và không có mùi lạ.



Ảnh minh họa

Chất lượng nguồn nước là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của ông Biển mà của tất cả những người dùng nước máy hiện nay. Không thiết bị kiểm tra, đo lường, thiếu kiến thức về chuyên môn, người dân chỉ có thể đánh giá chất lượng nguồn nước bằng những cảm quan như độ trong đục, mùi, vị. Và như suy nghĩ của ông Trịnh

Cải, thôn Tân Hải, ông sẵn sàng từ bỏ số tiền đã đóng để quay lại sử dụng nước giếng, nước mưa nếu nước máy không bảo đảm chất lượng. Đây là điều mà cả người dân và doanh nghiệp đều không mong muốn.

Trong cái lạnh tê tái của mùa đông, đã thấy chổi non he hé, báo hiệu một mùa xuân ấm áp sắp về. Và nguồn nước sạch

đã làm cho mùa đông bớt lạnh, làm cho lòng người ấm áp hơn, làm cho những vùng đất của biển sóng gió mặn mòi thêm tươi mới, rộn ràng. Tết sắp đến, xuân sắp sang. Nhà nhà véo von câu chuyện đường sá, xe cộ, chuyện sắm Tết, chơi xuân. Mong cho nguồn nước mới cũng luôn rộn ràng như thế, ấm áp, tươi vui.

ĐỖ HÀ
(Đài TTHH Tiền Hải)

► Cấp mới gần 12.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Năm 2017, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân gắn với việc chuẩn hóa bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực dân cư. Đã tiếp nhận và hoàn thiện gần 12.400 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, chuyển phòng tài nguyên và môi trường thẩm định, trình UBND cấp huyện ký giấy. Thẩm định, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký trên 17.000 giấy chứng nhận cấp đổi, cấp lại cho các hộ gia đình, cá nhân; chuyển thông tin sang cơ quan thuế gần 22.800 hồ sơ, đăng ký giao dịch bảo đảm 119.900 hồ sơ.

Để đẩy nhanh tiến độ trao giấy cho người sử dụng đất, các chi nhánh tập trung hoàn thiện thủ tục dân sự, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

ĐỨC DUNG

► HƯNG HÀ
Tăng cường quản lý đất đai

Năm 2017, Hưng Hà đã cấp trên 4.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). Nhìn chung, công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận QSDĐ bảo đảm yêu cầu về thời gian và trình tự theo quy định. Cùng với đó, huyện đã thu hồi đất, phê duyệt 78 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) với số tiền 173 tỷ đồng; công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ với số tiền thu 159 tỷ đồng. Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc trong GPMB đối với một số dự án như xuất lộ 39, đường tỉnh ĐT.453...

Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục thẩm định kịp thời phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện bảo đảm tiến độ. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý sử dụng đất ở các xã, thị trấn, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSDĐ và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

NGỌC MAI

► VŨ THƯ
Tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất đạt gần 100%

Với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của tỉnh, huyện, nông dân Vũ Thư tích cực đầu tư mua mới, nâng cấp các loại máy móc đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện tuyên truyền, vận động nông dân tích cực đầu tư máy móc phục vụ sản xuất; ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí mua máy móc cho các hộ, cá nhân tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; tranh thủ huy động nguồn hỗ trợ máy móc từ các dự án, ngành của tỉnh để chuyển giao cho nông dân. Đến nay, toàn huyện có 405 máy cày có công suất từ 25CV trở lên, 204 máy gặt đập liên hợp, 4 máy cấy. Một số HTXNN trên địa bàn huyện đã nâng động đầu tư mua máy cày, máy cấy, làm đất để làm các khâu dịch vụ sản xuất phục vụ nông dân.

Nhờ có máy móc, đến nay Vũ Thư bắt đầu triển khai cơ giới hóa làm đất, thu hoạch cây mủ ở một số xã. Tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất trong sản xuất lúa đạt gần 100%, thu hoạch và tưới nước đạt trên 90%, góp phần tích cực rút ngắn thời gian, bảo đảm yêu cầu thời vụ, giải quyết khó khăn về lao động và giảm chi phí sản xuất, từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân.

QUỲNH LƯU

Đất bạc màu trả ơn người quả ngọt

Từ một mảnh đất cằn khô nay được phủ xanh bởi hàng nghìn cây thanh long trĩu quả như những đốm lửa đỏ, đó là thành quả từ bàn tay cần mẫn và tình thân ái dám nghĩ, dám làm của anh Nguyễn Văn Tuyến ở thôn Ngoại Trang, xã Thống Nhất (Hưng Hà).

Đổi vàng lấy đất bạc màu

Năm 2006, để có thể gom đủ đất trồng cây thanh long, anh Tuyến đã bỏ ra 2 chỉ vàng để đổi lấy 1 sào đất canh tác cấy lúa kém hiệu quả. Với 1,6 mẫu đất dồn đổi được, anh bắt tay thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Khi được hỏi tại sao lại đưa cây thanh long vào trồng mà không phải là loại cây khác, anh cho biết: Năm 1993, tôi đi làm thuê cho một trang trại trồng cây thanh long của người quen ở tỉnh Bình Thuận và nhận ra rằng đây là loại cây dễ trồng, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu ở các vùng miền, chống chịu được với các yếu tố thời tiết bất thuận như bão gió, ngập lụt trong khi đó lại ra quả nhiều lứa trong năm nên hiệu quả kinh tế cao. Sau nhiều năm học hỏi kinh nghiệm, tôi quyết tâm đưa giống thanh long về trồng trên mảnh đất quê hương. Thời gian đầu tôi chỉ trồng 1 sào thanh long ruột trắng và 1 sào thanh long ruột đỏ sau đó mày mò tìm cách lai tạo hai giống này với nhau, kết quả

là cho ra giống thanh long ruột tím với nhiều ưu điểm nổi bật như ra nhiều lứa hơn, quả to, vỏ bóng nhẵn, tai xanh, ruột có vị ngọt đậm và thơm hơn hai giống thanh long khi chưa được lai tạo. Thành công từ việc tích, tôi đã nhân rộng giống ra trồng trên toàn bộ 1,6 mẫu đất dồn đổi được. Ngay từ khi mở rộng diện tích, tôi đã xác định sản phẩm thanh long của gia đình không chỉ bảo đảm yếu tố hình thức mà còn phải bảo đảm cả về chất lượng, là thực phẩm sạch, an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng nên trong suốt quá trình sản xuất tôi sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ để chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Chính vì vậy, vườn thanh long sinh trưởng, phát triển khá tốt, ít bị sâu bệnh, cho quả to, ngọt, màu bắt mắt.

Đất trả ơn người

Thăm khu vườn đang trồng gần 1.000 gốc thanh long của anh Tuyến, không ai nghĩ rằng trước kia đây là toàn bộ diện tích đất trồng cây lúa kém năng suất. Để có được vườn thanh long

như ngày hôm nay, mảnh đất ấy đã thấm đẫm biết bao mồ hôi, công sức của vợ chồng anh. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", khi thanh long chưa cho thu hoạch, anh tận dụng diện tích đất trồng dưới tán thanh long để trồng rau màu, cây dược liệu, các cây giống ăn quả và thu từ 50 - 70 triệu đồng mỗi năm. Đến khi vườn thanh long đơm hoa kết trái, vợ chồng anh được hưởng thành quả xứng đáng bù đắp cho công sức đã bỏ ra bấy lâu. Anh Tuyến cho biết: Mỗi năm vườn thanh long cho thu hoạch 6 lứa quả với khoảng 30 tấn. Quả có trọng lượng nhỏ nhất là 2,5 lạng, quả có trọng lượng to nhất là 1,5kg. Tùy từng thời điểm trong năm mà thanh long có giá thị trường từ 17.000 - 38.000 đồng/kg. Sau khi đã trừ tất cả chi phí, vườn thanh long cho gia đình anh thu lãi từ 300 - 700 triệu đồng mỗi năm. Gia đình anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân từ 100.000 - 120.000 đồng/người/ngày; tạo việc làm cho 12 lao động thời vụ với thu nhập 150.000 đồng/

người/ngày. Từ trong kinh nghiệm có được trong sản xuất, tôi đã cung cấp cây giống cũng như hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long cho bà con các địa phương trong và ngoài tỉnh có nhu cầu. Thời gian tới tôi sẽ hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu để trình lên các cơ quan chức năng tạo điều kiện cấp tem nhãn nhận diện thương hiệu sản phẩm cho gia đình cũng như nhiều bà con ở địa phương.

Để nông sản của gia đình được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, anh Tuyến tích cực tham gia các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ thương mại do tỉnh, huyện tổ chức. Vì vậy, nhiều cơ sở buôn bán nông sản ở các tỉnh, thành phố lân cận đã tìm đến để mua hàng. Ông Lê Văn Thọ, một thương lái ở Hải Phòng đã thu mua sản phẩm thanh long của gia đình anh Tuyến từ nhiều năm nay cho biết: Cứ vào mùa thu hoạch, đều đặn hàng tuần tôi trực tiếp đi đặt hàng và vận chuyển thanh long mang đi phân



Gia đình anh Tuyến thu hoạch thanh long.

phối ở Hải Phòng và Quảng Ninh. Sản phẩm thanh long ruột tím của gia đình anh Tuyến được người tiêu dùng rất ưa chuộng, đánh giá cao cả về hình thức và chất lượng.

Thành công từ đức tính chăm chỉ, cần cù, dám nghĩ, dám làm, gia đình anh Tuyến nay đã trở thành

triệu phú trên mảnh đất quê hương. Với những thành tích đạt được, từ năm 2007 đến nay gia đình anh liên tục đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đặc biệt là đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" cấp trung ương giai đoạn 2012 - 2016.

THANH HUỖN

QUỲNH PHỤ

Tăng cường xử lý rác thải



Tổ thu gom rác thải sinh hoạt của các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả.

Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ khâu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đến việc tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) cho mỗi người dân. Nhờ vậy, công tác quản lý vệ sinh môi trường (VSMT) đã dần đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và diện mạo nông thôn.

Để công tác VSMT đạt hiệu quả, huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc BVMT, từ đó có hành động đúng, góp phần giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả để án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý môi trường; kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm

công nghiệp, làng nghề, khu dân cư tập trung. Thực hiện Công điện số 17/CP-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt, UBND huyện đã ban hành Công điện số 01/CP-UBND ngày 16/12/2016 về việc thu gom, xử lý rác thải; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, hệ thống kênh mương nội đồng. Chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hoạt động xử lý, thu gom rác thải; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đưa nội dung BVMT vào quy định thực hiện nếp sống văn hóa ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch BVMT và kế hoạch phát động triển khai thực hiện

các ngày lễ như ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ nước sạch và VSMT, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, chương trình Giờ trái đất tới các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học theo quy định. Toàn huyện đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, trám lấp, xóa bỏ các điểm tập kết rác thải tự phát không đúng quy định tại thôn Khang Ninh (xã Quỳnh Trang), khu đến Đông Bằng (xã An Lễ), khu vực đường Đèo Đình Luyện (thị trấn Quỳnh Côi), đường 396B (xã Quỳnh Hải)... đồng thời, lấy ngày 24 hàng tháng là ngày toàn dân VSMT.

Hiện, toàn huyện có 184 đội tự quản VSMT ở các thôn, tổ dân phố hoạt động hiệu quả; 7 xã đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt; 16 xã hợp đồng xử lý rác thải với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt, 15 xã xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp. Song song với việc duy trì hoạt động ổn định và thường xuyên

của đội tự quản thu gom rác thải, chính quyền các xã, thị trấn đã nỗ lực trong công tác vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT đến người dân. Nhiều xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn người dân tự phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý hợp vệ sinh tại gia, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán tạp hóa, dịch vụ ăn uống tại các điểm đông dân cư ký cam kết BVMT theo quy định; đồng thời, có quy chế xử phạt nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm trong công tác BVMT. Nhờ vậy, ý thức BVMT của phần lớn hộ dân trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, thói quen mất vệ sinh có hại cho môi trường trước đây dần được xóa bỏ, các điểm đổ rác tự phát đã được thu dọn và đưa đi xử lý.

Với những nỗ lực trong công tác BVMT, môi trường sống ở nông thôn Quỳnh Phụ tuy có những chuyển biến và được cải thiện đáng kể nhưng để phát triển bền

vững thì vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng trong khi huyện chưa có khu xử lý rác thải tập trung. Hệ thống thoát nước thải chưa được chú trọng đầu tư, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề đều xả trực tiếp ra môi trường. Cùng với đó, tình trạng lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và việc sử dụng phân tươi, nhất là trong sản xuất các loại rau xanh không chỉ có hại trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Giải quyết vấn đề môi trường không phải làm một lần, một đợt là xong mà là công việc thường xuyên, liên tục. Do đó, cùng với ngân sách hỗ trợ của nhà nước, huyện Quỳnh Phụ cần phát huy nội lực, huy động nguồn vốn xã hội hóa cho công tác BVMT.

MINH NGUYỄN